



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 141 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558

ช่วงวันที่ 9-15 มีนาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- กนง. เสียงแตกมติ 4 ต่อ 3 หนัลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 1.75% เหตุเศรษฐกิจโตต่ำกว่าคาด
- จีนตกลงรับซื้อข้าว 2 ล้านตัน ยางอีก 2 แสนตัน
- นายกษัตริย์ชะลอการออกกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหวั่นกระทบคนรายได้น้อย

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่าที่ประชุม กนง. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.75 โดยประเมินว่า แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอ่อนแรงกว่าที่ประเมินไว้ และแรงกระตุ้นจากภาคการคลังต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผลชัดเจน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำไปอีกระยะหนึ่ง โดยคณะกรรมการ 4 คน จึงเห็นว่านโยบายการเงินควรผ่อนคลายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแรงสนับสนุนให้เศรษฐกิจและช่วยพยุงความเชื่อมั่นของภาคเอกชน ซึ่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินน่าจะมองว่าจะมีส่วนให้ภาคธุรกิจและประชาชนลงทุนและใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวอาจจะไม่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนได้มากนัก เนื่องจากยังมีปัญหานี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง รวมถึงราคาสินค้าเกษตรยังคงต่ำส่งผลกระทบต่ออำนาจซื้อของประชาชนยังไม่ดีขึ้น โดยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้อาจมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เงินทุนไหลเข้าประเทศมากเกินไปจากผลกระทบของมาตรการ QE ของต่างประเทศเป็นสำคัญ **รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงร่วมกับนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน** หลังการหารือเพื่อกำหนดแผนงานการค้าและการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน โดยมีสาระสำคัญของ MOU คือ **รัฐบาลจีนจะรับซื้อข้าวจากไทย 2 ล้านตัน เป็นข้าวใหม่ 1 ล้านตัน และข้าวในสต็อกอีก 1 ล้านตัน ซึ่งจะรับซื้อระหว่างปี 2558-2559 นอกจากนี้จีนยังตกลงจะซื้อยางพาราจากไทยประมาณ 2 แสนตัน แบ่งเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 ประมาณ 150,000 ตัน และยางแท่งอีกประมาณ 50,000 ตัน** จากข้อตกลงความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรฉบับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าจีนมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของสินค้าเกษตรไทยทั้งในส่วนของข้าวและยางพารา นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปตลาดจีนให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ชะลอเรื่องการออกกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปก่อน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาความเหมาะสมในระยะยาวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์เศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย นายกษ. จึงอยากให้ชะลอเรื่องดังกล่าวออกไปก่อน โดยให้เป็นไปศึกษาแนวทางดำเนินการที่ไม่กระทบประชาชนในอนาคต ส่วนจะชะลอไปนานแค่ไหนต้องดูสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมต่อไป ซึ่งแม้ว่าการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของภาครัฐมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐก็ตาม แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะชะลอตัว ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าหากกฎหมายดังกล่าวถูกบังคับใช้ จะส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อาจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการถือครองที่ดินที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินโครงการ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วภาวะดังกล่าวก็จะตกสู่ประชาชนที่ต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์ในราคาที่สูงขึ้น รวมทั้งยังมีภาระทางภาษีเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมา นอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวยังอาจจะเป็นตัวแปรที่ทำให้คนที่อยากมีบ้านเป็นของตนเองลดลงหรือบางส่วนชะลอการตัดสินใจออกไป ซึ่งการออกกฎหมายดังกล่าวอาจขัดกับนโยบายที่สนับสนุนให้คนอยากมีบ้านในอดีต เช่น สินเชื่อบ้านหลังแรก และการให้สิทธิ์ลดหย่อนทางภาษีเงินกู้ เป็นต้น ดังนั้นการชะลอกฎหมายเพื่อหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมในขณะนี้



เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- อัตราว่างงานสหรัฐต่ำสุดในรอบ 6 ปีครึ่ง
- EU บรรลุข้อตกลงแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจยุโรป
- ยอดส่งออกจีนเดือน ก.พ. 58 สูงสุดในรอบ 5 ปี
- ญี่ปุ่นปรับประมาณการ GDP ไตรมาส 4/ 2557 ขยายตัวร้อยละ 1.5
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้น และปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐ ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ปรับตัวดีขึ้นเริ่มด้วยเศรษฐกิจสหรัฐ โดยยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพิ่มขึ้น 295,000 ราย โดยการแบ่งออกเป็นการทำงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 288,000 ตำแหน่ง ภาครัฐเพิ่มขึ้น 7,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้อัตราการว่างงานลดลงอยู่ที่ร้อยละ 5.5 โดยเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 6 ปีครึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในรอบสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 มีนาคม ที่ลดลงจำนวน 36,000 ราย อยู่ที่ 289,000 ราย ด้านสหภาพยุโรปรัฐมนตรีคลัง 28 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) บรรลุข้อตกลงแผนการลงทุนมูลค่า 315,000 ล้านยูโร (ประมาณ 11,025,000 ล้านบาท) โดยใช้ชื่อว่า กองทุนยุโรปเพื่อการลงทุนทางยุทธศาสตร์ (European Fund for Strategic Investments: EFSI) เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป โดยไม่ก่อกวนเพิ่ม ซึ่งเน้นกระตุ้นภาคเอกชนให้ลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น บรอดแบนด์และเครือข่ายพลังงาน พร้อมทั้งเป้าหมายให้โครงการแรกเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้ ส่วนเศรษฐกิจจีนสำนักงานศุลกากรของจีน รายงานว่า การส่งออกของจีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มูลค่าการส่งออก 1.04 ล้านล้านหยวน (199,110 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ถือเป็น การเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่การนำเข้าลดลงร้อยละ 20.1 (6.661 แสนล้านหยวน) ตัวเลขการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากอุปสงค์ในตลาดโลกมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ตัวเลขการนำเข้าสะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัว ในส่วนของญี่ปุ่นได้ปรับลดประมาณการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2557 เหลือเพียงร้อยละ 1.5 ลดลงจากที่ได้ประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ว่าขยายตัวร้อยละ 2.2 เนื่องจากความอ่อนแอของการใช้จ่ายภาคเอกชน และการลงทุนในภาคธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการปรับขึ้นภาษีการบริโภคที่ผ่านมา

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 55.41 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล จากค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐ ที่แข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 12 ปี หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) เริ่มดำเนินมาตรการ QE เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ประกอบกับการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2558 นอกจากนี้ราคาน้ำมันยังคงถูกกดดันจากปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 9 ติดต่อกัน โดยปรับเพิ่มขึ้น 4.5 ล้านบาร์เรล มาอยู่ที่ 448.9 ล้านบาร์เรล ถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 80 ปี

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (16-22 มีนาคม 2558)

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2558